

Tên người viết: Lê Ngọc Anh

Bộ phận: Giáo viên

Trường: Tiểu học Đại Yên

Địa chỉ: 167 phố Đội Cấn, quận Da Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0948220895

BÀI VIẾT
VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT”
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NĂM 2023

Nguyễn Thị Sơn - Cô giáo tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Với 25 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Đại Yên luôn giữ ngọn lửa đam mê, cống hiến cho ngành Giáo dục bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của một nhà giáo và được đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và các thế hệ học trò kính trọng, tin yêu.



Trong công tác chuyên môn, cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của nhà trường và của ngành, đồng thời luôn ứng dụng nhạy bén những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Cô Sơn thường xuyên tham gia các hoạt động cùng Ban Giám hiệu nhà trường, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp học để làm nên sự thành công của phong trào giáo dục của nhà trường. Đặc biệt, cô đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, để giáo dục đạo đức, giúp các em học sinh hình thành được nhiều nhân cách tốt cho cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này.



Cô Sơn cùng học sinh trong Lễ hội áo dài



Cô Sơn luôn say mê, sáng tạo trong từng tiết dạy



Bên cạnh chuyên môn, cô giáo Sơn còn là một ủy viên BCH Công đoàn nhà trường. Cô luôn tạo mối quan hệ chân tình với đồng nghiệp để xây dựng một tập thể đoàn kết trong nhà trường.



Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục, với cô Sơn, được cống hiến, làm việc, tận mắt thấy sự đổi thay của mái trường yêu dấu, những tiến bộ tích cực của

học sinh luôn là niềm vui, niềm tự hào. Giờ đây khi đến trường Tiểu học Đại Yên, một ngôi trường khang trang hiện đại, trong sự đổi thay đó có một phần công sức không nhỏ của những người như cô giáo Nguyễn Thị Sơn - nữ giáo viên đã đem tình yêu của mình gửi trọn vào ngôi trường chan chứa yêu thương đầy ắp tình người.



Cô Sơn cùng các học sinh lớp chủ nhiệm

Chúc cô giáo Nguyễn Thị Sơn luôn nhiệt huyết, say mê với công việc và gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.